

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- UBND huyện Krông Ana;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian qua, Báo điện tử Infonet đăng loạt bài với các nhan đề: *Đắk Lắk: Tàu không số, không đăng kiểm rầm rộ hút cát trái phép trên sông Krông Nô* (ngày 12/8/2019); *“Đắk Lắk: Hợp tác xã Đoàn Kết ngang nhiên hút cát trái phép, Sở TN&MT nói gì?”* (ngày 15/8/2019) và bài *“Tỉnh Đắk Lắk “hỏa tốc” làm rõ vụ HTX Đoàn Kết ngang nhiên khai thác cát trái phép”* (ngày 16/8/2019). Nội dung các bài viết phản ánh về việc HTX Đoàn Kết (thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, Krông Ana) khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô, khiến bà con xã viên và dư luận hết sức bức xúc.

(Có nội dung các bài viết kèm theo)

Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung Báo điện tử Infonet phản ánh, có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh); Sở Thông tin và Truyền thông; Báo điện tử Infonet trước ngày 29/8/2019 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo điện tử Infonet;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tỷ

Đắc Lắc: Tàu không số, không đăng ký rầm rộ hút cát trái phép trên sông Krông Nô

07:27 - 12/08/2019

Mặc dù chưa được gia hạn và cấp quyền khai thác cát đã 1 năm nay, nhưng HTX khai thác cát Đoàn Kết (thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) vẫn để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận và bà con xã viên.

Hết hạn cả năm vẫn ngang nhiên khai thác

Vừa qua, **Infonet** nhận được đơn khiếu nại của ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm HTX khai thác cát Đoàn Kết (tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc), về việc có một số người tự ý khai thác cát trái phép tại địa phận mà HTX đang xin gia hạn quyền khai thác.

Trong đơn, ông Tuấn viết: “Trong khi HTX Đoàn Kết đang chờ phê duyệt xin gia hạn cấp phép khai thác cát, thì có rất nhiều người đưa tàu thuyền, xe cộ đến khai thác, hoạt động, sản xuất kinh doanh khai thác cát tại địa phận của HTX.

Không những vậy, các tàu thuyền nói trên không đăng ký, đăng kiểm, không lắp đặt camera, không có trạm cân. Khai thác với số lượng lớn, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con ven sông, vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và uy tín của HTX”.

"Tôi và bà con xã viên trong HTX đã nhiều lần lên tiếng, yêu cầu ông Phan Ngọc Liệu (Chủ nhiệm HTX khai thác cát Đoàn Kết - PV) giải quyết, xử lý chấm dứt ngay các hoạt động trái phép trên. Nhưng ông Phan Ngọc Liệu cố tình không thực hiện, với lý do tôi và các bà con xã viên không có quyền can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. Vậy nên ông Liệu vẫn để cho các hoạt động khai thác trên diễn ra bình thường, thường xuyên và liên tục", đơn của ông Tuấn viết.

Cũng theo ông Tuấn, trước sự việc trên, ông và bà con xã viên cho rằng ông Phan Ngọc Liệu hoặc đã vượt quyền, hoặc đã sang nhượng lại HTX khai thác cát Đoàn Kết cho người khác mà không thông qua ý kiến của các thành viên và bà con xã viên trong HTX.

Cuối đơn, ông Lưu Anh Tuấn kiến nghị các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền can thiệp và tạm dừng việc gia hạn cấp giấy phép khai thác cho HTX khai thác cát Đoàn Kết cho đến khi sự việc được giải quyết sáng tỏ và dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu ông Phan Ngọc Liệu, đại diện theo pháp luật của HTX khai thác cát Đoàn Kết dừng tất cả các hoạt động khai thác, mua bán cát trên địa phận mà HTX đang xin gia hạn.

Theo đơn phản ánh của người dân, PV **Infonet** đã đến tận dòng sông Krông Nô, nơi HTX Đoàn Kết đang chờ xin gia hạn quyền khai thác cát xây dựng theo quy định. Tuy nhiên tại đây, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra một cách rầm rộ, công khai, nhiều xe tải loại lớn nối tiếp nhau vào “ăn hàng” mà không gặp bất kỳ sự ngăn cấm nào từ chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, một thành viên của HTX khai thác cát Đoàn Kết cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay, có một người tên Hải, trú tại TP. Buôn Ma Thuột bỗng dưng đưa máy móc, phương tiện đến khai thác cát thuộc khu vực mà HTX đang xin gia hạn. Rồi cho xe của doanh nghiệp Nguyễn Thảo, Kim Anh và HTX Đoàn Kết vào vận chuyển cát ra khỏi địa bàn”.

Trạm không cân, thuyền không số?

Điều đáng nói là, mặc dù UBND tỉnh Đắc Lắc đã có văn bản số 6195/UBND-NNMT ngày 26/7/2018, về việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát đối với các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản, tuy nhiên tại đây, trạm cân vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào hoạt động.

Hai đầu trạm chưa có đường đầu nối, để cỏ mọc um tùm. Nhà điều hành trạm cân chưa được xây dựng, các thiết bị để lưu giữ số liệu cũng không có. Phải chăng, trạm cân này chỉ trang bị cho có lệ, để đối phó với cơ quan chức năng?

Không những thế, ngày 18/2/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 1269/UBND-NNMT, về việc xử lý các đơn vị khai thác cát chưa hoàn thành lắp đặt trạm cân, camera giám sát; bãi tập kết cát; đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, tuy nhiên theo quan sát tại đây, doanh nghiệp vẫn sử dụng tàu thuyền không được đăng ký, đăng kiểm để phục vụ cho việc khai thác cát trái phép.

Cũng tại đây, một chiếc tàu vỏ sắt cỡ lớn, loại khoảng 150 tấn đang được gấp rút hoàn thành. Điều đáng nói, việc khai thác không hề được đảm bảo an toàn lao động, nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người lao động rất cao.

Sáng nay 11/8, một chiếc tàu "không số", chưa đăng ký, đăng kiểm vẫn hút cát bom lên bãi thuộc HTX khai thác cát Đoàn Kết, bất chấp sự có mặt của PV.

Để thông tin được khách quan, đa chiều, PV **Infonet** đã liên lạc với ông Phan Ngọc Liệu, Chủ nhiệm HTX khai thác cát Đoàn Kết. Qua điện thoại, ông Liệu phủ nhận: "Có ai khai thác đâu. Đây là người ta bên Krông Nô (Đắk Nông - PV) khai thác. Còn mỏ của tôi nằm ở phía Krông Na, mà tôi không khai thác thì không ai khai thác được đâu".

Khi PV đưa ra dẫn chứng là có xe Nguyễn Thảo, xe Kim Anh vào vận chuyển cát tại bãi thì ông Liệu lại cho rằng: "Đúng, cái đây là tôi mua cát của Công ty Tây Nguyên thì tôi bán lại, chứ có chuyện gì đâu, tôi có khai thác đâu".

PV lại đặt vấn đề, sáng nay (11/8) có một chiếc thuyền đang hút cát từ dưới sông lên. Ông Liệu lại xác nhận: "Đúng, nhưng tôi mua của Công ty Tây Nguyên. Người ta hút rồi bom lên bãi cho tôi".

Đem thắc mắc trên trao đổi với Sở TN&MT Đắk Nông, một cán bộ Phòng Khoáng sản cho biết: "Sau khi khai thác thì phải đưa cát về bãi tập kết. Còn đối với Công ty Tây Nguyên, ngày xưa huyện không cho sử dụng đường bên này nên họ đã làm bến bãi ở bên Đắk Lắk".

"Trước họ có báo là hợp đồng với một HTX ở bên đó, có trạm cân và camera đầy đủ. Sắp tới sẽ làm văn bản hỏi bên Đắk Lắk xem trạm cân và camera của họ lắp đặt như thế nào. Nếu không có thì sẽ xử lý theo quy định", vị cán bộ này nói thêm.

Khi PV cho biết, trạm cân của HTX Đoàn Kết chỉ đặt cho có, chứ không có giá trị sử dụng và giám sát, thì vị này nói: "Vì liên quan đến hai tỉnh nên chúng tôi sẽ cho kiểm tra rồi thông tin lại sau".

Được biết, HTX khai thác cát Đoàn Kết thành lập vào năm 2004, đến năm 2010 thì được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 2040/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 và Quyết định gia hạn số 2087/QĐ-UBND ngày 11/8/2015, do ông Phan Ngọc Liệu, Chủ nhiệm HTX và cũng là người đại diện theo pháp luật.

Diện tích khai thác 18 ha, được giới hạn bởi các điểm góc 1 có tọa độ (X=1375438; Y=441325) và điểm góc 2 có tọa độ (X=1377519; Y=444543). Khối lượng cát nguyên khai của mỏ là 275.586m³.

Địa điểm khai thác tại sông Krông Nô với chiều dài 4,2 km, thuộc địa phận xã Bình Hòa (huyện Krông Ana). Thời hạn khai thác từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2015. Gia hạn lần 1 từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2018. Từ tháng 8/2018 đến nay, HTX đã làm thủ tục xin cấp gia hạn tiếp và đang chờ UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Trần Hoàn

Đắc Lắc: HTX Đoàn Kết ngang nhiên hút cát trái phép, Sở TN&MT nói gì?

06:30 - 15/08/2019

Sáng 12/8, Infonet có bài: “Đắc Lắc: Tàu không số, không đăng ký rầm rộ hút cát trái phép trên sông Krông Nô”, phản ánh về việc khai thác cát trái phép của HTX Đoàn Kết. Ngay sau đó chúng tôi lại nhận được video clip của người dân phản ánh, HTX này vẫn tiến hành khai thác cát bất chấp luật pháp.

Ngang nhiên hút cát nơi... biển cấm

Theo video clip mà người dân phản ánh, vào khoảng 15h 00 phút ngày 12/8, trên dòng sông Krông Nô, thuộc địa bàn thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana (Đắc Lắc), một chiếc thuyền của HTX Đoàn Kết (trụ sở tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana) đang tiến hành hút cát trái phép.

Lúc này, khối lượng cát trong thuyền đã gần đầy. Vị trí chiếc thuyền đang hút cát nằm ngay cạnh bờ sông, nơi có một đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng, vách đất dựng đứng. Dấu vết sạt lở do khai thác còn tương đối mới, uy hiếp trực tiếp đến cánh đồng lúa phía bên kia bờ sông.

Cách vị trí mà chiếc thuyền này hút cát khoảng chừng 150m là một tấm biển cấm khai thác cát sỏi với nội dung: “UBND huyện Krông Ana, Khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở bờ sông, cấm khai thác cát sỏi lòng sông”.

Qua tìm hiểu được biết, HTX khai thác cát Đoàn Kết được thành lập vào năm 2004. Đến năm 2010 thì được UBND tỉnh Đắc Lắc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 2040/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 và Quyết định gia hạn số 2087/QĐ-UBND ngày 11/8/2015, do ông Phan Ngọc Liệu, Chủ nhiệm HTX và cũng là người đại diện theo pháp luật.

Diện tích khai thác được cấp phép là 18 ha. Khối lượng cát nguyên khai của mỏ là 275.586m³. Địa điểm khai thác tại sông Krông Nô với chiều dài 4,2 km, thuộc địa phận xã Bình Hòa (huyện Krông Ana).

Thời hạn khai thác từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2015. Gia hạn lần 1 từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2018. Từ tháng 8/2018 đến nay, HTX đã làm thủ tục xin cấp gia hạn tiếp và đang chờ UBND tỉnh Đắc Lắc phê duyệt.

Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại của ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm HTX khai thác cát Đoàn Kết thì: “Trong khi HTX Đoàn Kết đang chờ phê duyệt xin gia hạn cấp phép khai thác cát, thì có rất nhiều người đưa tàu thuyền, xe cộ đến khai thác, hoạt động, sản xuất kinh doanh khai thác cát tại địa phận của HTX.

Không những vậy, các tàu thuyền nói trên không đăng ký, đăng kiểm, không lắp đặt camera, không có trạm cân. Khai thác với số lượng lớn, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con ven sông, vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và uy tín của HTX”.

Cơ quan chức năng nói gì?

Ngay trong chiều 12/8, PV Infonet đã đem vấn đề khai thác cát trái phép trao đổi với chính quyền địa phương, ông Lê Như Diệu, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, phủ nhận: “Đoàn Kết nó thuộc xã Ea Na, không thuộc địa bàn của tôi”.

Khi PV Infonet thông tin hiện có thuyền của HTX Đoàn Kết đang hút cát tại sông Krông Nô, thuộc thôn 6, xã Bình Hòa thì ông Diệu lại nói: “Bữa nay nước ngập hết rồi, có chỗ nào khai thác đâu”.

PV Infonet đã đề nghị ông Diệu ra thực địa để kiểm tra thì vị Chủ tịch xã lại quanh co: “Bây giờ tôi đang đi chống lũ, làm sao mà đi được. Hiện nước nó băng hết đồng, không thể lên đó được rồi”.

Cũng trong ngày 12/8, chúng tôi đã có cuộc làm việc với Sở TN&MT Đắk Lắk. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thiềm, Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản, Sở TN&MT Đắk Lắk cho biết: “HTX khai thác cát Đoàn Kết đã hết hạn vào tháng 8/2018. Trong quá trình hoạt động, Kiểm toán có kiểm tra thấy công suất không đạt yêu cầu (dưới 30%) nên đề nghị điều chỉnh giấy phép”.

“Sau khi trình bày lý do ông Phan Ngọc Liệu, Chủ nhiệm HTX bị bệnh nặng, không điều hành hoạt động được, vì thế sản lượng thấp nên Kiểm toán cũng thông nhất cho gia hạn. Tuy nhiên, thời điểm này HTX Đoàn Kết chưa xong các thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu, bãi tập kết, trạm cân, camera, cho nên chưa trình gia hạn được”, ông Thiềm nói thêm.

PV Infonet đặt vấn đề, hiện HTX Đoàn Kết chưa được gia hạn giấy phép nhưng vẫn đưa tàu ra sông hút cát thì có vi phạm không? Ông Thiềm cho rằng, nếu HTX Đoàn Kết hoạt động khai thác cát khi chưa được gia hạn là trái phép.

Trao đổi về việc ông Phan Ngọc Liệu (Chủ nhiệm HTX Đoàn Kết) cho rằng, thời gian qua ông mua lại cát từ Công ty Tây Nguyên (huyện Krông Nô, Đắk Nông) đem về bán, Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản, Sở TN&MT Đắk Lắk nói: “Sẽ đề xuất với thuế kiểm tra chỗ này, phía Tây Nguyên có xuất hóa đơn cho Đoàn Kết không? Có hồ sơ không? Nếu không thì Tây Nguyên sai, ông này khai thác trái phép”.

“Tây Nguyên chưa báo cáo bên này (Sở TN&MT Đắk Lắk-PV). Việc Tây Nguyên khai thác ở Krông Nô mà đưa cát sang bên này cũng là trái phép rồi vì mình chưa cho phép. Hơn nữa cũng chưa đặt trạm cân ở bên này”, ông Thiềm nhấn mạnh.

Nói về việc lắp đặt trạm cân và camera, ông Thiềm cho rằng hiện tại cũng đang vướng. Luật thì yêu cầu lắp đặt trạm cân nhưng ai là người quản lý trạm cân và camera đó? Lẽ ra phải có văn bản đề nghị kiểm tra, kiểm soát về trạm cân và camera này!?

Infonet sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này!

Trần Hoàn

Tỉnh Đắk Lắk “hỏa tốc” làm rõ vụ HTX Đoàn Kết ngang nhiên khai thác cát trái phép

Vừa qua, Infonet đăng tải loạt bài về việc HTX Đoàn Kết (thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, Krông Ana, Đắk Lắk) khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô, khiến bà con xã viên và dư luận hết sức bức xúc. Ngay sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan vào cuộc kiểm tra làm rõ.

Cụ thể, ngày 15/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn hỏa tốc số 6648/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý các nội dung liên quan đến hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết.

Công văn nêu rõ: “Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị đề ngày 10/8/2019 của ông Lưu Anh Tuấn, đại diện cho các xã viên Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết (địa chỉ số 84 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), kiến nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết”.

Công văn cũng thông tin, Báo điện tử Infonet/VietnamNet có loạt bài: “Đắk Lắk: Tàu không số, không đăng kiểm rầm rộ hút cát trái phép trên sông Krông Nô” và bài “Đắk Lắk: Hợp tác xã Đoàn Kết ngang nhiên hút cát trái phép, Sở TN&MT nói gì?”

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knong giao Sở Sở Môi Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Krông Ana và các đơn

vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung Đơn kiến nghị nêu trên của ông Lưu Anh Tuấn và thông tin phản ánh của Báo điện tử Infonet/VietnamNet.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knong nhấn mạnh: “Trường hợp phát hiện các hành vi sai phạm, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật, trước ngày 30/8/2019”.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, thời gian qua, mặc dù chưa được gia hạn và cấp quyền khai thác cát tròn 1 năm nay, nhưng HTX khai thác cát Đoàn Kết vẫn tiến hành khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận và bà con xã viên.

Vào cuộc điều tra, PV Infonet nhận thấy, vào ngày 11/8, hoạt động khai thác cát trái phép tại đây diễn ra một cách rầm rộ, công khai, nhiều xe tải loại lớn nối tiếp nhau vào “ăn hàng” mà không gặp bất kỳ sự ngăn cấm nào từ chính quyền cũng như cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng tàu thuyền chưa đăng ký, đăng kiểm hút cát bơm lên bãi thuộc HTX khai thác cát Đoàn Kết.

Điều đáng nói là, trạm cân của HTX khai thác cát Đoàn Kết vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Hai đầu trạm chưa có đường đầu nối, để cỏ mọc um tùm. Nhà điều hành trạm cân chưa được xây dựng, các thiết bị để lưu giữ số liệu cũng không có.

Sau đó vào khoảng 15h 00 phút ngày 12/8, một chiếc thuyền của HTX Đoàn Kết lại tiến hành hút cát trái phép trên dòng sông Krông Nô, thuộc địa bàn thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Lúc này, khối lượng cát trong thuyền đã gần đầy. Vị trí chiếc thuyền đang hút cát nằm ngay cạnh bờ sông, nơi có một đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng, vách đất dựng đứng, dấu vết còn tương đối mới, uy hiếp trực tiếp đến cánh đồng lúa phía bên kia bờ sông.

Đáng chú ý, cách vị trí mà chiếc thuyền này hút cát khoảng chừng 150m là một tấm biển cấm khai thác cát sỏi với nội dung: “UBND huyện Krông Ana, Khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở bờ sông, cấm khai thác cát sỏi lòng sông”. (*Infonet 16/8*)

Email: toasoan@infonet.vn

Tòa soạn: Tòa nhà Cục Tần số, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.